

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๓๒๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และการแต่งตั้ง  
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๕๐๒/๒๒๔  
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. ประวัติ นายมนต์ทวี หงษ์หยก และนางวนิดา หงษ์หยก

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. รับทราบการสิ้นสุดหน้าที่ของ นางวนิดา หงษ์หยก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ  
ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีกำหนดเกษียณอายุในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อเรียกสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ  
ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต เป็น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต  
และให้กงสุลกิตติมศักดิ์คนใหม่ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียกชื่อสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของต่างประเทศในประเทศไทย

๓. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายมนต์ทวี หงษ์หยก ให้ดำรงตำแหน่ง  
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต คนใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม  
จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล  
และสุราษฎร์ธานี ยกเว้นอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้ง นายมนต์ทวี ฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำขอ  
ของฝ่ายออสเตรเลีย เนื่องจากจะทำให้ฝ่ายออสเตรเลียสามารถมีสำนักงานกงสุลอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปได้  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศไทยกับบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย  
โดยเฉพาะในกรณีที่มีข้อติดขัดทางภาษา หรือกรณีที่จำเป็นต้องมีตัวแทนจากฝ่ายออสเตรเลียเข้าร่วม  
นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย  
ที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในเขตกงสุล ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบตามที่  
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ส่ง  
สำเนาสัญญาบัตรตราตั้งมาเพื่อขอให้ดำเนินการออกอนุมัติบัตรรับรองบุคคลดังกล่าว สำนัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความ  
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและขอพระราชทาน  
พระบรมราชานุมัติออกอนุมัติบัตรรับรองกงสุลกิตติมศักดิ์ไปในคราวเดียวกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรณีการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th